



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11 เมษายน 2562
สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



สื่อ	ประเด็นข่าว
หน้านำ มติชน กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสต้า รายงานผลตรวจจับจุดความร้อน หรือฮอตสปอต ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ในรอบ 24 ชั่วโมง ของวันที่ 8 เมษายน รวม 63 จุด โดย จ.เชียงราย เกิดจุดความร้อนมากที่สุด 21 จุด รองลงมา จ.น่าน 12 จุด และแม่ฮ่องสอน 11 จุด ส่วนปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 วัดได้สูงสุดที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 141 มคก./ลบ.ม. รองลงมาอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 108 มคก./ลบ.ม. โดยคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ถึงมีผลต่อสุขภาพ จ.เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา และตาก มีแนวโน้มค่าฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น</p> <p>-เสนอสรุปข่าว ญญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ได้ร่วมกับ สสจ.เชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบหน้ากาก N95 ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัย สามารถกรองฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 95% มอบให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 5,000 ชิ้น พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5,000 ชิ้น มอบผ่าน สสจ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 5,000 ชิ้น และมอบผ่านสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา จำนวน 5,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบสาธารณสุขจัดห้องคลีนรูม โดยมอบเครื่องฟอกอากาศให้กับโรงพยาบาลประจำตำบล ซึ่งขณะนี้ได้รับมอบแล้วจำนวน 51 เครื่องในเพื่อสร้างคุณภาพอากาศที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่</p>
มติชน ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ หน้านำ คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ประชาชาติ ช่อง 3 ThaiPBS เนชั่นทีวี เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ แฉหลังกลับจากการเดินทางไปต่างประเทศ กรณีการจับกุมการมีกัญชาทางการแพทย์ในครอบครอง ว่าการแจกจ่ายน้ำมันกัญชาเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง พาร์กินสัน โรคข้ออักเสบ และอื่น ๆ นั้นเป็นเรื่องศีลธรรมที่ต้องทำ เรื่องนี้อยู่เหนือกฎระเบียบבל้าหลังใด ๆ เพราะสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับยาและการรักษา เป็นสิทธิพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ก่อนการเดินทางไปประเทศลาวผมได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ยื่นเรื่องขอนิรโทษกรรม แต่กลับมากถูกจับกุมเสียก่อน ทั้งๆที่ยังอยู่ในระยะเวลา 90 วัน และเพิ่งทราบว่าหลังจากที่ตัวแทนของตนได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมเมื่อวานนี้ (10 เมษายน 2562) แต่ได้รับการปฏิเสธ โดยอ้างว่าการยื่นขอนิรโทษกรรมต้องมีหลักฐานว่าได้ครอบครองกัญชา ซึ่งตำรวจได้รับไปหมดแล้ว อีกทั้งอ้างว่าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าผมเป็นหมอพื้นบ้าน ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งๆ ที่มีหนังสือรับรองจากมูลนิธิสุขภาพไทยที่เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายหมอพื้นบ้านทั่วประเทศ ได้แสดงหลักฐานยืนยันนอกจากนี้ตนยังทำหน้าที่เป็นหมอพื้นบ้านในการแนะนำการใช้สมุนไพร การปลูกพืชที่มีคุณค่าทางอาหารและยา มา นานกว่า 20 ปี ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ในหนังสือ เทคโนโลยีชาวบ้าน หมอชาวบ้าน เป็นต้น โดยในช่วงกว่า 10 ปีมานี้ ตนได้สนใจค้นคว้าทดลองยาจากกัญชาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากตำราต่างประเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการทดลองใช้ด้วยตนเอง และคนใกล้ชิด เมื่อเห็นว่าสามารถโรครักษาผู้คนได้ จึงเริ่มแจกจ่ายยาจากกัญชาเพื่อหวังให้ผู้ป่วยเหล่านั้นพ้นทุกข์จากความป่วยไข้ ยืนยันว่าหมอพื้นบ้านทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับอนุญาตให้มีการปรุงยาจากกัญชาเพื่อการรักษาผู้คน โดยเบื้องต้นได้หารือกับ ญญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ในการทำงานร่วมกับรพ.อภัยภูเบศร ซึ่งจะหาโอกาสแถลงข่าวร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้ และในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562) จะเดินทางไปแสดงตัวต่อ ปปส. ในเวลาประมาณ 10.00 น. เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ หลังจากนั้นจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อกำหนดนัดหมายวันเข้าพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว ญญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ชี้แจง อย.ไม่เกี่ยวข้องกับกรจับกุมมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี เป็นเรื่องของตำรวจ ขันนิรโทษกรรม เน้นเรื่องครอบครองเป็นหลัก แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ส่วนการกระทำเหนือการครอบครอง แจกน้ำมันกัญชา อยู่ที่การตีความต้องว่ากันเป็นกรณี และพยานหลักฐาน ส่วนจับกุมช่วงนิรโทษทำถูก</p>
มติชน ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ หน้านำ คมชัดลึก	<p>-เสนอข่าว ญญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ชี้แจง อย.ไม่เกี่ยวข้องกับกรจับกุมมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี เป็นเรื่องของตำรวจ ขันนิรโทษกรรม เน้นเรื่องครอบครองเป็นหลัก แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ส่วนการกระทำเหนือการครอบครอง แจกน้ำมันกัญชา อยู่ที่การตีความต้องว่ากันเป็นกรณี และพยานหลักฐาน ส่วนจับกุมช่วงนิรโทษทำถูก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โลกวันนี้ออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ข่าวสด Newtv สำนักข่าวไทย ช่อง 7,NBT ,ThaiPBS</p>	<p>หรือไม่ ขึ้นกับการตีความของผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย อย.ไม่ขอก้าวล่วงคดี ยันไม่มีเอื้อนายทุน และไม่ได้ปิดกั้นเกษตรกรไทย แต่ยังส่งเสริมให้เกษตรกรมีโอกาสร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ในการปลูกผลิตสัตกัญชา และที่ทำได้อีก คือ การศึกษาวิจัยที่เปิดกว้างมาก ทั้งรัฐและเอกชนที่มาขอวิจัยได้ ซึ่งขณะนี้ก็มีมายื่นศึกษาวิจัยกับ อย.จำนวนมาก เช่น องค์การเภสัชกรรม (อก.) มหาวิทยาลัยรังสิต,มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการมาแจ้งครอบครองกัญชา โดยจะสิ้นสุดวันที่ 19 พ.ค.2562 ซึ่งเหลือเวลาประมาณ 20 กว่าวัน โดยขณะนี้ก็มีผู้มาแจ้งครอบครองที่ อย.แล้ว 906 ราย แจ้งที่ สสจ. รวม 442 ราย รวมแล้วกว่า 1,348 ราย</p> <p>ด้านนางชนิษฐา ตันติศิริรินทร์ ผอ.กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการออกกฎหมายลูก 10 ฉบับนั้น แบ่งเป็น เรื่องนิรโทษกรรม 3 ฉบับบังคับใช้แล้ว ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ คือ คุณสมบัติแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และเรื่องตำรับยาสมุนไพร ซึ่งรมว.สธ. ลงนามแล้ว รอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง 2 ฉบับ อยู่ระหว่างรอ รมว.สธ.ลงนาม เพื่อเสนอ ครม. 1 ฉบับ และรอเสนอ รมว.สธ. 1 ฉบับ และประกาศคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ 3 ฉบับ เช่น บัญชีรับจ่าย ค่าเตือนข้อควรระวังฉลากกัญชา อยู่ระหว่างนำเสนอประธานกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ คมชัดลึก เดลินิวส์ ข่าวสด สยามรัฐ แนวน้ำ</p> <p>ไทยรัฐ Thaigov.go.th</p> <p>Thaigov.go.th</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>สำนักข่าวอิศรา เว็บไซต์ประชาชาติ มติชนออนไลน์</p>	<p>อุบัติเหตุสงกรานต์ 2562</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.เจ้าหน้าที่มีมาตรการรณรงค์ดูแลประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มข้น ทั้งถนนสายหลัก สายรอง กำหนดพื้นที่ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง ยึดรถ อำนวยความสะดวก เช่น จุดพักรถต่างๆ สิ่งสำคัญคือ 1.ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด 2.การดื่มสุรแล้วขับ 3.การใช้ยาเสพติด ขับขี่ ปืนตำรวจจะทำสำนวนทั้ง 3 กรณีดังกล่าวให้แตกต่างจากการทำคดีปกติ ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มสุรา หรือใช้ยาเสพติดแล้วขับ ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิต การทำสำนวนจะหนักกว่าเดิมมีโทษอาญาจำคุก</p> <p>ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และร่วมส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพ (จตุจักร) ชมการสาธิตใช้เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ ทดลองเป่าเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ เยี่ยมชมศูนย์จีพีเอส ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารโดยกล้องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ กำชับให้ขับรถในความเร็วที่กฎหมายกำหนด และเดินทักทายประชาชนที่มารอรถเดินทางกลับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัชชัย สุนทราจารย์ ผู้ช่วย รมว.สาธารณสุข แลงข่าว “สธ.ร่วมใจปกป้องคนไทย ไป-กลับปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์” ว่า สธ.ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานดูแลประชาชนเพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลในการดูแลผู้บาดเจ็บ ให้โรงพยาบาลเตรียมพร้อมห้องฉุกเฉิน คลังเลือด เวชภัณฑ์และมีระบบส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีหน่วยปฏิบัติการทั้งสิ้น 20,238 หน่วย ที่สำคัญ คือ ให้มีการวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ที่กรณีเกิดเหตุที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต หากไม่ยอมเป่าหรือไม่ยอมให้ตรวจเลือดถือว่าเมาทุกราย ทั้งนี้ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ สธ.และ สสจ.ทุกแห่ง</p> <p>-เสนอข่าว รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี พร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานบริการในการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ด้าน สสจ.สิงห์บุรี เตรียม 7 มาตรการลดอุบัติเหตุ และตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562” ในระดับจังหวัด และตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ในระดับอำเภอ</p> <p>-เสนอข่าว นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผช.รมว.คมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดงาน รมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ กล่าวว่า มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงคมนาคมและภาคีเครือข่ายรณรงค์เมาไม่ขับ โดยตั้งเป้าลดอุบัติเหตุ และพนักงานขับรถสาธารณะ ต้องแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ทั้งหมด จะตั้งจุดตรวจระหว่างทางรณรงค์มาตรการขับช้าเปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด และรถจย.เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก</p> <p>ด้านนพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีแรกจะฟ้องข้อหาเมาแล้วขับชนคนตายหรือบาดเจ็บ เป็นการกระทำเจตนาฆ่า เพราะเกิดจากความประมาท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. แจ้งประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง เดินทางช่วง “เทศกาลหยุดยาวสงกรานต์” หากเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ เข้ารักษาได้ทุก รพ.ที่อยู่ใกล้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>คมชัดลึก</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” ส่วนกรณีไม่ถึงขั้นวิกฤต แต่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา ใช้สิทธิรักษาได้ตามมาตรา 7 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แนะนำให้เข้า รพ.รัฐที่อยู่ใกล้สุดไว้ก่อน</p> <p>-เสนอข่าว รพ.มหาราชนครราชสีมา พร้อมบริการรักษาพยาบาลประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2562 และชวนประชาชนบริจาคโลหิตตลอดปีเหตุดูแลสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ที่ลานกิจกรรมเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ดร.สุปรีตา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. เป็นประธานเปิดงานรณรงค์รับมืออุบัติเหตุสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สาด ไม่ดื่ม ไม่ซิ่ง” จัดโดย สสส. ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และเครือข่ายสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ระบุ มอเตอร์ไซด์เกิดอุบัติเหตุสูง ร้อยละ 79.85 เติมน้ำมันแรงค์ใส่หมวกกันน็อก</p> <p>-เสนอข่าว นายประสาร มหาสิทธิ์กุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมภาคีเครือข่าย ปลอ่ยขบวนจักรยาน กว่า 100 คัน ตามโครงการ “คุมประพฤติ ร่วมใจ ลดอุบัติเหตุทางถนน”สงกรานต์</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>เว็บไซต์กระปุก</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>thaiquote.org</p> <p>Newtv</p> <p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>คำแนะนำบริโภคหมูกระทะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนที่นิยมสั่งอาหารประเภทหมูกระทะแบบเดลิเวอรี่หรือ สั่งทางออนไลน์ หากมีกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ วัตถุดิบไม่สะอาด ไม่มีคุณภาพ บริโภคเข้าไปเสี่ยง ติดเชื้อระบบทางเดินอาหารได้ ส่วนน้ำจิ้มหากปรุงไม่ถูกสุขอนามัย ทำไว้ในปริมาณมากและทิ้งไว้นานหรือเก็บรักษาไม่ถูกวิธี อาจทำให้เสี่ยงท้องร่วงได้เช่นกัน ผู้บริโภคจึงควรสังเกตจากสี กลิ่น และรสชาติ ก่อนรับประทาน หากพบความผิดปกติไม่ควรรับประทานและแจ้งเจ้าของร้านทันที รวมทั้งแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ควบคุมดูแลการประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p> <p>ไอเอ็นเอ็น</p> <p>chiangmainews</p>	<p>เตือนแมงกะพรุนกล่อง</p> <p>-กรมการแพทย์ เตือนเที่ยวทะเลระวังอันตรายจากแมงกะพรุน โดยเฉพาะแมงกะพรุนกล่อง พิษจะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและปอดล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ผิวหนังแพ้หรือผิวหนังตายได้ หากบริเวณสัมผัสเกินร้อยละ 10 ของผิวหนังทั่วตัว อาจทำให้เสียชีวิตได้ภายใน 5 นาที การป้องกัน เช่น ไม่ลงเล่นน้ำขณะมีแมงกะพรุน สวมถุงน่อง เสื้อผ้า หรือชุดดำน้ำ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้ามแกะหรือขยี้ ให้ใช้น้ำส้มสายชูชะล้างบริเวณที่หนวดเกาะและรอบๆ เป็นเวลา 30 วินาที แล้วใช้ผ้าปิดหนวดออก หากโดนตา ให้ล้างด้วยน้ำเกลือ หรือน้ำเปล่า แล้วรีบไปรพ. และหากมีอาการระบบหัวใจและปอดล้มเหลว ต้องปฏิบัติการกู้ชีพโดยด่วนแล้วรีบส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด</p>
<p>มติชน</p>	<p>ยาบ้า'ทำเสื่อมสมรรถภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนเริ่มใช้ยาเสพติดมากขึ้น ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ เช่น เพื่อนชวนอยากลองเสพ ความคึกคะนอง ถูกหลอกลวง ตลอดจนความกดดันในครอบครัว สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การใช้ยาเสพติดทำให้เกิดอาการทางจิตประสาท หูแว่ว เห็นภาพหลอน อารมณ์ซึมเศร้า พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เกิดความเสียหายในชีวิต ทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น ทำให้ร่างกายทรุดโทรม ทำลายระบบต่าง ๆ ของร่างกาย หลอดลมอักเสบ หัวใจวาย เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ รวมถึงเกิดปัญหาที่สำคัญในช่องปาก คือ ปัญหาฟันผุอย่างถาวร หรือที่เรียกว่า “อาการ METH MOUTH” ซึ่งจะหนักกว่าฟันผุธรรมดา โดยจะลุกลามไปทั่วทั้งปาก ฟันจะผุ กลายเป็นสีดำหรือเปลี่ยนสีเปราะ ผุ โยก เก และหลุดร่วงไป</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>จิตแพทย์แนะวิธีการใช้ชีวิตหน้าร้อน</p> <p>-เสนอบทความ นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ จ.นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงอากาศร้อนอาจมีผลให้ประชาชนไม่สบายตัว อารมณ์หงุดหงิดและเครียดง่ายกว่าปกติ จึงแนะวิธีการใช้ชีวิตหน้าร้อน 3 ประการ 1.ฝึกการติดเบรก ควบคุมอารมณ์และจัดการกับความโกรธของตัวเองให้ได้ 2.ดื่มน้ำเปล่าสะอาดให้เพียงพอ วันละประมาณ 2 ลิตรครึ่ง 3.หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารปรุงแต่ง เช่น สารให้ความหวาน น้ำตาล แอลกอฮอล์ และสารกาเฟอีน</p>
<p>สวท.</p>	<p>เตือนเมนูหมูดิบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สถานการณ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โรคไข้หูดับ ปี 61 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วย 338 ราย เสียชีวิต 29 ราย ขอเตือนประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ แล้วจะมีการกินเลี้ยงกันขอให้เลี้ยงด้วยเมนูอาหารสุกใหม่ ไม่ควรกินอาหารเมนูจากเนื้อหมูที่ทำแบบสด ๆ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น ลาบ หลู้หมูดิบ หรือบั้งย่างแบบไม่สุก เพราะเสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับ หรือโรคติดเชื้อสเตรปโตค็อกคัส ซูอิส และอาจทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้
ไทยรัฐ	<p>เตือนโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย ธิติบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับคนถูกสุนัขกัดบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม จึงมีโอกาสสูงที่เด็กจะไปเล่นกับสุนัข หรือแมวที่ไม่รู้จัก ประกอบกับอากาศร้อนอบอ้าวอาจทำให้สัตว์หงุดหงิดได้ง่าย จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเอง และบุตรหลานไม่ให้ถูกสัตว์กัดหรือข่วน ที่อาจทำให้ติดโรคพิษสุนัขบ้าได้ ทั้งนี้ ขอแนะนำป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้คาถา 5 ย. คือ อย่าเหยียบ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ และ อย่ายุ่ง</p>
ผจก.รายวัน 360 องศา	<p>ปัญหาฟันผุในเด็ก</p> <p>-เสนอบทความ ทันตแพทย์ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Sathian Ken Suravisankul โพสต์ว่ามีเด็กอายุ 4 ขวบ มารักษาอาการฟันผุต้องถอนฟันถึง 18 ซี่ จาก 20 ซี่ ผ่าถึงพ่อแม่ผู้ปกครองควรหมั่นดูแลแปรงฟันให้ลูกอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>ด้านสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาฟันผุว่า แม้จะไม่อันตรายถึงชีวิต แต่ก็ไม่ควรมองข้าม เพราะปัญหาฟันผุหลายซี่ในปากมีความสัมพันธ์กับภาวะเตี้ย แครกแคกรีน พัฒนาการล่าช้า</p>
หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ	<p>ไฟไหม้เซ็นทรัลเวสต์</p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 10 เม.ย.62 เวลา 17.30 น. เกิดเหตุไฟไหม้ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์ มีผู้เสียชีวิตจากการกระโดดหนีไฟ 2 ราย และบาดเจ็บ 20 ราย จากการสำรวจในวัน ทั้งนี้มีการสั่งปิดอาคาร ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยระบบสปริงเกอร์ รอการตรวจสอบด้านความมั่นคงของอาคาร ระบบไฟฟ้า น้ำประปาจากสภาวิศวกรรมการ</p>
<p>เว็บไทยรัฐ</p> <p>เดลินิวส์ คมชัดลึก</p> <p>เว็บแนวหน้า</p> <p>สำนักข่าวไทย</p> <p>ผจก.ออนไลน์</p> <p>เว็บข่าวสด เว็บมติชน</p> <p>เว็บสยามรัฐ</p> <p>เว็บช่อง 3</p>	<p>เสียชีวิตจากยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว พบศพคุณครูหญิงโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.ตรัง เสียชีวิต ช่างศพพบยาลดความอ้วนที่สั่งซื้อมาจากเฟซบุ๊ก 3 แผง แกะกินแล้ว 2 เม็ด จนท.จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน เบื้องต้นแพทย์ได้ส่งยาไปตรวจพิสูจน์และนำศพผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการตายที่ รพ.สงขลานครินทร์ ต่อไป</p>
บ้านเมืองออนไลน์	<p>นวัตกรรมบ้านผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดองค์กร บริษัท พวกษา เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) และนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมทำพิธีเปิดห้องแสดง “โครงการรู้ทัน...กันห้กัข้า” ที่รพ.เลิดสิน ซึ่งเป็นห้องตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และมีนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงมีการให้ความรู้ในการเตรียมพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุ หลังรับการฟื้นฟูจากโรงพยาบาลเมื่อกลับไปใช้ชีวิตประจำวันปกติที่บ้าน</p> <p>ห้องตัวอย่างดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างพวกษา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และกรมการแพทย์ ที่มีการลงนาม MOU ในการร่วมกันพัฒนานวัตกรรมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ที่สนใจสามารถชมห้องตัวอย่างได้ที่ชั้น 17 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>การแพทย์ฉุกเฉิน จ.พังงา</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวปัทมสน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสากล ฐินะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ สาธารณสุขนิเทศเขต 11 มาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลที่จังหวัดพังงา</p>
มติชน ThaiPBS	<p>หัตถะบาดนิวยอร์ก</p> <p>-เสนอข่าว นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และสั่งการให้ประชาชนฉีด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์แนวหน้า	วัคซีนโรคหัด หลังเกิดการแพร่ระบาดในเขตบรูคลิน ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 28 ปี โดยขณะนี้ทำให้มีผู้ป่วยไปแล้วอย่างน้อย 285 คน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคหัดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ครอบคลุมพื้นที่ 19 รัฐทั่วประเทศ ทำให้มีผู้ติดเชื้อไปแล้ว 465 คน



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch